

# Phân tích các bộ xét nghiệm PCR, người Maitre – Tall Grey

## Đối thoại cùng người ngoại tinh Taygeta Pleiadian - Yazhi

COSMIC AGENCY

LINK VIDEO: <https://lbry.tv/pcr-tests-maitre-tall-greys-yazhi:79822671004884255f8e021be690681231885419?src=embed>

Ngày 23/2/2020

Yazhi: 2 đặc vụ Hashmallim của chúng tôi đã thu thập các bộ xét nghiệm PCR để kiểm tra chúng. Họ lấy được từ Mỹ, ngay bên ngoài khu vực Boston, bang Massachusetts. Không có thông tin nào sai lệch cả, bộ xét nghiệm là một động thái xâm nhập đậm vào và rút ra khỏi cơ thể.

Khi được mang đến đây, bộ dụng cụ xét nghiệm đã được xử lý bằng phương pháp gây xâm lấn và lây nhiễm tối đa. Các mẫu gạc mũi họng đã được Alahi, Senetre và Eridania kiểm tra thử nghiệm. Sau khi được phân tích, các bộ xét nghiệm PCR này bị tiêu hủy.

Gosia: Và trong đó có gì?

Yazhi: Không có thứ gì mà chúng tôi không biết cả, nó chỉ xác nhận thêm về những gì chúng tôi nghi ngờ và những thông tin đã được lan truyền trực tuyến ở các trang web như Brighteon.

Bộ xét nghiệm PCR chứa một số hóa chất được thiết kế để lấy mẫu và bảo quản các DNA (thu thập gen di truyền) và hàng chục thiết bị công nghệ nano khác nhau, tất cả đều rất tàn độc.

Chúng bao gồm các vi mạch điện tử được kết nối 2 chiều kèm theo tín hiệu định vị GPS để xác định vị trí địa lý chuẩn xác và khả năng thu phát vi sóng Wifi. Chúng tôi lấy mẫu xét nghiệm này ở một nơi tương chừng như không liên quan.

Ngay bây giờ, tất cả những gì mà chúng tôi đều đã nhìn thấy, chính là việc cài đặt một con chip có kích cỡ bằng hạt gạo bên dưới da, như những người khác đã thông tin, nó chỉ là một sự đánh lạc hướng khỏi âm mưu cấy vi mạch chip thực sự. Con chip kích cỡ hạt gạo đó chỉ là loại công nghệ cổ xưa so với những gì đang có bên trong các bộ dụng cụ xét nghiệm PCR.

Có một loại vi mạch khác là một cảm biến có khả năng “ngửi” bên trong mũi của mọi người và chạy kết quả thông qua một spectrometer – quang phổ kế và sau đó truyền qua một thuật toán máy tính. Điều này nghe thật ngớ ngẩn và đau lòng, nhưng giờ đây chúng tôi biết rằng các bộ test PCR cũng giống như một cỗ máy đếm phiếu cử tri gian lận. Chẳng hạn như những chiếc máy được sử dụng trong các cuộc

bầu cử gian lận gần đây của Hoa Kỳ. Nó chỉ là một cỗ máy “Dominion” – Thống trị để xác lập danh mục mọi người một cách gian lận, và hoàn toàn theo kiểu phát xít.

Đối với nano-chip: Có ít nhất 6 loại khác nhau trong mỗi que xét nghiệm và phân nửa trong số chúng có **locomotion** (khả năng tự di chuyển). Chúng tôi tin rằng một trong số chúng có khả năng di chuyển sâu vào não và số khác có thể đi vào võng mạc, có thể truyền tải bất cứ thứ gì mà đối tượng đang nhìn thấy. Và tất cả các nano-chip này đều có tai nghe microphone siêu nhỏ.

Tất cả đều có giao diện vi sóng tiên tiến và hệ thống phát điện được cung cấp nhờ vào mạng lưới tế bào thần kinh, nghĩa là cơ thể tự cung cấp điện cho các thiết bị.

Các vi mạch siêu nhỏ này phản ứng không tốt với thí nghiệm EMP có cường độ trung bình ở đây, nhưng chúng không thể bị xâm phạm bởi những thí nghiệm đơn giản hơn. Bất cứ thứ gì nằm trong khoảng 900W EMP sẽ đốt cháy chúng.

Gosia: Làm thế nào mà chúng có thể phát ra tất cả các tín hiệu đó? Truyền tới đâu?

Yazhi: Mạng lưới đủ mạnh và công nghệ vượt xa hơn những gì mà họ nói cho bạn biết. Nó có thể xử lý tải trọng của dữ liệu. Họ sẽ không bao giờ tung ra tất cả những thứ này nếu như không có đủ cơ sở hạ tầng. Nhưng trên thực tế họ cần có kết nối 5G hoặc thứ gì đó mạnh hơn để tối đa hóa hiệu suất.

Gosia: Họ cần gì để theo dõi những thứ mà mọi người đang nhìn thấy? Phần lớn mọi người đều có cuộc sống bình thường. Để theo dõi một vài kẻ nguy hiểm mà họ lại áp đặt điều này lên TẤT CẢ MỌI NGƯỜI sao?

Yazhi: Họ thực hiện điều đó bởi vì họ có thể. Các bot trong bộ xét nghiệm rất nhỏ. Chúng có kích thước bằng một hạt muối.

Gosia: Xin hãy nói thêm cho tôi biết về loại EMP có thể đốt cháy chúng.

Yazhi: Bất kì EMP điện áp cao nào cũng có thể chiên nano-chip. Có video trên Youtube về cách chế tạo. Nhưng chúng cần rất nhiều năng lượng, vì vậy một cục pin 9V sẽ không đủ, 900W trở lên.

Gosia: Một lần là đủ sao? Áp dụng cái này cho cả cơ thể?

Yazhi: Chúng phản ứng chỉ sau một lần, nhưng làm nhiều lần cũng là một 1 tương tốt nếu có thể. Vâng, áp dụng lên cơ thể. Cơ thể phải ở trong phạm vi của EMP. Và dù sao thì, EMP không thực sự tốt cho cơ thể. Và đừng để bị điện giật.

Gosia: Các loại xét nghiệm mà họ tiến hành với dịch họng, đó có phải là PCR luôn không? Chúng có giống nhau không?

Yazhi: Tôi không có thông tin về các loại xét nghiệm khác. Chỉ biết về loại quét lấy mẫu thô. Và tất cả những thứ đó đều xâm nhập thẳng vào não. Cho nên, nếu một con virus lây lan mạnh đến nỗi bạn cần phải xét nghiệm nhiều lần để tìm thấy nó, và bạn cần phải quét thẳng vào não chỉ vì chuyện đó. Liệu bạn có nghĩ rằng chỉ một giọt nước mũi là đủ để xét nghiệm rồi không?

Tuy nhiên, các vật liệu được sử dụng để sản xuất ra chúng lại mang tính chất rất “con người”. Không có loại vật liệu đa dạng nào được tìm thấy, chỉ có nhôm, alluminium, titan, vàng và silicone thông thường.

Gosia: Mặc dù vậy, công nghệ đó rất tiên tiến như bạn đã đề cập. Bạn nói rằng con người còn không biết là chúng tồn tại. Cho nên nó phải đến từ những cá thể **không-phải-là-con người**. Tôi thắc mắc rằng chủng tộc ngoài hành tinh nào lại muốn điều này xảy ra đối với nhân loại?

Yazhi: Cơ thể nhân loại là một loại **trang phục sinh học** đối với vô số chủng tộc, rõ ràng là nhiều chủng tộc có tư tưởng bệnh hoạn.

Gosia: Tôi đang tự hỏi là ai? Có bất kì đối tượng nghi vấn khả thi nào không?

Yazhi: Người **Maitre – Tall Grey** (loài người xám cao). Nhưng nói chung, chủ đề này quá sâu đối với nhiều người. Chỉ nói đến cấp độ nhân loại thôi, những người đang thực hiện tất cả những điều này đều là những kẻ ký sinh trùng bản thủ, như Bill Gates.

Vâng, họ bị điều khiển bởi người ngoài hành tinh, nhưng từ quan điểm của con người bình thường thì không cần phải làm phức tạp hóa mọi thứ lên đâu.

Gosia: Kế hoạch nghị sự của người Maitre là gì? Họ có phải là thành viên của Liên Đoàn không?

Yazhi: Người Maitre hoàn toàn không phải là Liên Đoàn. Và kế hoạch của họ là kiểm soát toàn bộ và cai trị nô lệ. Xâm nhập để khai thác.

Gosia: Vậy thì... có thể nói rằng không phải do Liên Đoàn gây ra tất cả những điều này mà là người Maitre. Người quản lý sẽ không phải là Liên Đoàn.

Yazhi: Vãn Liên Đoàn vì họ đã không làm bất cứ điều gì để giải quyết nó, nhưng chúng ta đã nói về điều này rồi!

Công nghệ này có vẻ như đến từ người Maitre, so với các mẫu kiểm tra trong cơ sở lưu trữ dữ liệu của chúng tôi. Nhưng các chủng tộc bò sát thoái hóa, như mọi khi, chắc chắn cũng góp mặt trong tất cả những kế hoạch này.

Dữ liệu cảm biến cho thấy sự hiện diện của công nghệ cao ức chế cảm biến xung quanh khu vực quận Columbia. Vì vậy, công nghệ này vượt quá khả năng của con người. Chúng tôi biết có một điều gì đó bất thường đang diễn ra ngay tại khu vực này.

Cảnh báo: Chúng tôi cảm giác được một sự xâm nhập ngoại tinh đang diễn ra tại đây, ngay sau lưng của chính Liên Đoàn. Hoặc là họ đã biết và không nói ra. Nhưng chúng tôi đánh hơi được “bọn chuột” rồi, bởi vì chúng tôi đang di chuyển trong khu vực Quỹ Đạo Thấp của Trái Đất, gần như là quỹ đạo phụ. Đó là lý do vì sao mà họ (Liên Đoàn) đã không muốn chúng tôi tới gần như thế này.

Gosia: Tại sao bạn lại không thu thập hết dẫn chứng và trình bày nó lên cho Liên Đoàn và các chủng tộc ET khác? Có thể họ sẽ có phản ứng.

Yazhi: Chúng tôi đang trong nhiệm vụ ngay lúc này khi ta đang nói chuyện. Có nhiều điều đang diễn ra bên dưới bề mặt của mọi thứ. Ngay cả những người thức tỉnh nhất. Tất cả đều dẫn đến sự xâm lược của người ngoài hành tinh.

Gosia: Đây là một góc độ mới.

Yazhi: Không, thật ra thì không phải! Sự thay đổi duy nhất ở đây là chúng hoạt động rất tích cực trên bề mặt. Hiện tại rất công khai.

Chúng ta đã biết về các nhà máy điện hạt nhân được hình thành trên mặt đất. Sự kiểm soát điều khiển thời tiết, những nơi mà không ai có thể đến như Bắc Cực và Nam Cực, các DUMBS (hệ thống hàm ngầm quân sự). Thôi nào, chúng tôi đã hét to về những điều này trong nhiều năm rồi.

Gosia: Đúng, nhưng ngày trước nó rất khác. Việc thao túng đã diễn ra trong nhiều thế kỉ. Chứ không phải theo cách xâm lấn độc hại như vậy. Còn đây là siêu xâm lược.

Yazhi: Họ không còn ẩn nấp nữa, bởi vì họ có ý định giết chết gần như tất cả dân số. Đặc biệt là những người đã thức tỉnh. Vì vậy, bạn đang bắt đầu thấy một số bằng chứng và tài liệu được giải mật. Và như chúng tôi đã nói trước đây, theo một cách thực tế và đáng buồn. Công việc của chúng tôi và của những người khác nhằm đánh thức nhiều người hơn đã thực sự kích hoạt một cuộc diệt chủng và tái thiết lập.

Bởi vì có quá nhiều người biết về một chuyện gì đó rất sai trái. Họ phải bị loại bỏ trước khi trở thành mối đe dọa cho hệ thống.

Và vì chính hệ thống không hoạt động như họ muốn, họ phải thu gọn tất cả để triển khai một hệ thống mới hơn với nhiều quyền kiểm soát hơn.

Một manh mối mạnh mẽ khác là: những người Reptilian đang có xu hướng khai thác, bí mật kiểm soát tâm trí con người bằng cách sử dụng các nô lệ đang tưởng rằng họ được tự do. Trong khi người Maitre đang rất ham mê sự cai trị nô lệ trực tiếp thông qua quyền lực vĩ đại. Vì vậy, điều này có mùi rất Maitre!

Nhưng công nghệ ức chế cảm biến bên trên khu vực DC cũng là một dấu hiệu trực tiếp cho thấy có sự hoạt động của người ngoại tinh đang diễn ra xung quanh quận Columbia. Nó sử dụng một loạt các bộ ngắt tần số bao phủ khu vực trong một nôi súp điện từ ở tất cả các dải tần số đã biết được sử dụng bởi các tàu không gian thuộc Liên Đoàn, như cái mà tôi đang ngồi trong này.

Gosia: Công nghệ ức chế cảm biến là gì?

Yazhi: Về cơ bản, nó là một khối bong bóng năng lượng điện từ cao được thiết kế để làm mù tầm nhìn (ngụy trang) của các tàu không gian đang ở trên quỹ đạo nhìn xuống bằng các cảm biến như chúng tôi có.

Vì vậy, rõ ràng là nếu tất cả những gì đang diễn ra ở DC chỉ là do con người thì họ sẽ không quan tâm đến việc làm lóa mắt các tàu không gian của Liên Đoàn. Vì vậy, điều thực tế mà chúng tôi không thể nhìn thấy bên trong đó, cũng chính là một sự phát giác.

Gosia: Vậy nó có quan hệ như thế nào với kẻ quản lý Sao Thổ và tất cả?

Yazhi: Tôi biết là nó được liên kết bằng cách nào đó, và như một cách thức trực tiếp. Bằng cách nào đó phức tạp và tôi đã bắt đầu miêu tả cách thức vào hôm trước. Họ sử dụng **“nhiều sự hiện diện”** và nhiều **“lối vào”** bên trong bộ đồ sinh học (cơ thể người) và các chủng tộc của Liên Đoàn.

Gosia: Tất cả những điều này đều thú vị. Làm thế nào mà điều này lại thay đổi toàn bộ trò chơi đối với bạn?

Yazhi: Tôi vẫn đang cân nhắc về điều này. Đang quan sát. Suy nghĩ.

Chúng tôi vẫn chưa đưa ra kết luận.

Sự việc này có thể sẽ thay đổi các động thái của tình hình từ sự hỗn loạn ở cấp độ hành tinh do con người tạo ra, trở thành một cuộc xâm lược mức độ toàn diện.

Gosia: Đúng vậy. Đó là điều mà tôi đang nghĩ nhưng đã chẳng dám đề xuất. Tuy nhiên, ý thức của con người vẫn luôn đóng vai trò nào đó. Bởi vì chúng tôi sẽ không thể đối đầu với cuộc xâm lược này mà không có lý do.

Yazhi: Chắc chắn rồi.

Gosia: Người Maitre có mạnh về mặt quân sự không?

Yazhi: Rất mạnh.

Hiện tại, ngày càng phổ biến hơn khi con người nhìn thấy các hoạt động và sự di chuyển của tàu không gian từ mặt đất một cách trực tiếp và không bị hạn chế. Sự việc này đang nhanh chóng leo thang. Bây giờ các video về UFO xuất hiện ở khắp mọi nơi, vô số kể, và chúng không phải là giả. Những đoạn phim giả hiện tại chiếm tỉ lệ rất ít.

Chúng tôi không thể biết trước được điều gì, nhưng chúng tôi nghi ngờ rằng Liên Đoàn đã biết về điều này trước đó. Bởi vì đó là lý do vì sao họ đã không muốn chúng tôi tiến đến quá gần Trái Đất.

Chúng tôi không thể biết chắc chắn những kẻ đó là người Maitre hoặc chuyện gì đang xảy ra. Nên tôi sẽ không nói về họ. Nhưng tất cả mọi dữ liệu đều chỉ điểm đến họ. Các dữ liệu cho đến nay.

Gosia: người Maitre có phải thuộc loài bò sát Reptile không?

Yazhi: Không, họ không phải. Nhưng người Maitre từ nhiều năm về trước đã là một hệ quả của sự biến đổi gen di truyền được thực hiện bởi loài bò sát áp dụng lên giống loài Gray thuần chay.

Họ thiếu sự đồng cảm ở mức độ hoàn toàn và được biết là họ cũng chống lại loài bò sát. Họ hợp tác và sau đó họ đánh lại.

Gosia: Vậy thì, họ là một CHŨNG TỘC NHÂN TẠO? Một chủng tộc THỨ CẤP ? Họ không đến từ Nguồn?

Yazhi: Một chủng tộc thứ cấp. Và chỉ có thể sinh sản nhân tạo. Đó là lý do vì sao DNA của họ không quay trở lại bình thường.

Gosia: Họ có cao không?

Yazhi: Vâng. Maitre có nghĩa là Tall Grays – người Xám Cao. Tương tự.

Tôi phải đi đây. Còn nhiều thứ để nói về vấn đề này như mọi ngày. Mai nói tiếp nhé.

NGÀY KẾ TIẾP

Yazhi: Quay trở lại những gì mà tôi đang nói đến ngày hôm qua, tôi không có ý nói rằng tất cả những gì đang xảy ra LÀ chính vì người Maitre.

Tất cả những gì tôi đang nói là có một vài sự việc đang chỉ ra hướng đó.

Vì vậy, nó thực sự là một khả năng.

Nhưng để tạo ra tất cả mọi chuyện đang diễn ra, bạn không cần đến công nghệ “ngoài hành tinh” để làm như vậy. Từ cấp độ nhân loại của Bill Gates và Soros, dù họ là kẻ chủ chốt hay không, điều đó đủ để đạt được mục tiêu.

Vì vậy, tôi muốn nói rõ rằng: vấn đề này có thể xuất phát từ cấp độ nhân loại. Trò lừa Plandemic không thực sự hoàn hảo, còn lâu mới như vậy. Nó trông như do con người thực hiện.

Gosia: Nhưng vấn đề không thể đến từ họ bởi vì bạn đã nói rằng con người không biết gì về loại công nghệ như vậy. Hoặc ý bạn muốn nói rằng công nghệ đó đến từ những tầng lớp con người bí mật sâu hơn, giai cấp thực sự sở hữu được thứ công nghệ này. Nhưng mà, làm thế nào mà họ tự phát triển được nó?

Yazhi: Vâng, chính xác là điều mà tôi muốn nói đến. Như tôi đã nói vào ngày hôm qua, các **nano-bot** và **smart dust (bụi thông minh)** khi được kiểm tra đã tiết lộ rằng chúng đã được chế tạo bằng các chất liệu rất “con người” tương ứng với trình độ công nghệ của con người trên Trái Đất ngày nay. Các công nghệ bị che giấu, bí mật tối cao, nhưng không có gì hơn thế.

Theo tiêu chuẩn của chúng tôi, các nano-bot và bụi thông minh này khá lạc hậu. Như tôi đã nói vào ngày hôm qua, những con chip vi mạch cỡ hạt gạo mà họ đang nói sẽ được cấy dưới da là công nghệ rất cũ kỹ và chỉ được công khai trên các phương tiện truyền thông như một thông tin sai lệch, họ đang đi trước điều đó. Thật buồn cười.

Tuy nhiên, vì mọi người không hề biết rõ, mọi người tưởng rằng các công nghệ này rất xuất sắc. Trong khi thực tế thông tin này chỉ dùng để đánh lạc hướng con người khỏi sự tồn tại của các con chip thực sự được đẩy vào trong xét nghiệm PCR và cả vaccine.

Gosia: Nhưng nhóm cabal vẫn phải lấy được công nghệ này từ một ai đó. Tôi nghi ngờ rằng họ đã tự phát minh ra nó, không phải chứ?

Tôi cảm thấy nó phải đến từ một ai đó không có mặt trên hành tinh.

Yazhi: Vâng, nhưng về bản chất thì mọi thứ đều như vậy. Kể cả những chiếc hoa tai, nút áo và thiết kế cổ áo trong trang phục nam giới. Velcro – khóa dán bằng vải có nguồn gốc ngoại tinh. Đĩa CD có nguồn gốc từ người Ummites.

Gosia: Chẳng phải là điều này can thiệp lên sự phát triển tự nhiên của con người và chống lại chỉ thị **Prime Directive** sao? Thành thật mà nói, tôi hoàn toàn không biết các quy tắc là gì nữa.

Yazhi: Bạn không phải là người duy nhất. Ngày nay mọi thứ là một đống lộn xộn. Quy tắc chỉ được áp dụng khi Liên Đoàn muốn và không cần khi nào họ cảm thấy tiện cho họ.

Vả lại cũng nên biết rằng không phải tất cả mọi thứ mang tiếng là công nghệ “ngoại tinh” đều được giới thiệu có mục đích. Phần lớn trong số chúng chỉ được sàng lọc xuống như những ý tưởng đến từ các Starseed khi tiến vào Trái Đất với một phần hoặc toàn bộ kí ức, hoặc chỉ như một sự gợi ý, như một cảm hứng.

Ví dụ ở đây là: chúng ta đã thảo luận về một chủ đề để đưa ra. Và nó là sự ảnh hưởng văn hóa song phương giữa các chủng tộc ngoại tinh và con người. Nhiều người sẽ xem điều đó làm mất uy tín của chúng tôi.

Nhưng đó là, hoặc đơn giản là một sự thiếu hiểu biết đơn thuần về sự thật khó khăn cơ bản mà chúng tôi đã cố gắng truyền đạt, kể từ khi chúng tôi bắt đầu làm việc với bạn: Ở đây có nhiều nhân loại hơn và nhiều hơn thế nữa.

Ranh giới giữa “người ngoại tinh” và “con người” rất mơ hồ, mờ nhạt, không rõ ràng. Điều này cũng phần lớn gây ra sự khó khăn hơn trong việc chứng minh sự tồn tại của chúng tôi. Trên thực tế, nhân loại là tất cả các chủng tộc người Lyra và hơn thế nữa.

Tất cả những gì tồn tại đều là kết quả của một **Sự Phóng Chiếu Tập Thể** bằng cách sử dụng **Vô Thức Tập Thể** - thứ mà chúng ta có thể gọi là Ma Trận. Từ đó thứ mà chúng ta gọi là **Nhân Loại** trên Trái Đất đã được hình thành và được gọi là “tách biệt” chỉ bởi bản chất của họ là phần nào bị cô lập trong một hành tinh như một xã hội.

Nhưng cho dù vậy thì nó cũng vẫn rất mờ ám ngay tại đó, vì ngay cả các cấp độ tiêu chuẩn của chính phủ bù nhìn, như Trump hay Putin cũng có quyền truy cập vào sự tồn tại của người ngoại tinh và đôi khi thậm chí có thể nói chuyện trực tiếp với họ.

Vì vậy, các hạn chế chỉ dành cho những con người thật thà.

Từ quan điểm của trò chơi thì những kẻ đó chính là những “tay chơi” thực sự, những chiếc giày rách. Toàn bộ còn lại của những thứ đang tồn tại chỉ là một cái khung cho sự trải nghiệm của họ, cũng là những trải nghiệm khác.

Quay trở lại với người Maitré, có nhiều điểm không được tính đến hoặc chỉ thẳng đến người Maitré hoặc bất kì giống loài xâm lược nào khác. Ví dụ: Nếu thực sự như thế, tại sao họ lại muốn đến tòa nhà Capitol ngay từ đầu? Ý tôi là họ có thể có được sự cài đặt Mệnh Lệnh và Kiểm Soát an toàn hơn và tốt hơn ở bất kì nơi nào khác. Điều này không được tính đến.

Gosia: Làm thế nào mà bạn biết rằng họ ở đó? Có thể là bất kì ET nào khác.

Yazhi: Có thể là bất kì ET khác, vâng, chính xác.

Tuy nhiên, những gì đang diễn ra lạ chỉ điểm thẳng đến họ: Chế độ cai trị nô lệ toàn bộ. Âm mưu biến đổi gen trực tiếp. Không có sự đồng cảm. Nhu cầu ham muốn năng lượng sáng tạo được hình thành bởi nỗi sợ hãi. Tất cả những điều đó đề chỉ đến một giống loài thực thể thoái hóa như Maitré. Nó giống như một dấu vân tay chỉ thẳng đến họ. Thậm chí còn không phải loài bò sát – những kẻ chỉ thích kiểm soát dân số bằng tâm trí với cách tiếp cận chế độ nô lệ nhẹ nhàng hơn. Người bò sát biết rất rõ rằng: sau cùng một chế độ nô lệ hoàn toàn sẽ chỉ dẫn đến một cuộc nổi loạn khủng khiếp.

Cuộc nổi loạn: Người Maitré muốn kiểm soát, chuyển hướng và tận dụng lợi thế của họ bằng cách sử dụng các thiết bị công nghệ như bụi thông minh và nano-chip. Công nghệ mà chúng tôi đã phát hiện ra rằng nó không chỉ có khả năng nhìn và nghe lén bất cứ điều gì đối tượng làm và truyền tải nó lên hệ thống web, mà nó còn kiểm soát cảm xúc, sự tiết chế hormone, các phản ứng, gây ra nỗi sợ, sự hạnh phúc, hành động hoặc thụ động.

Những vi mạch đó được tìm thấy trong xét nghiệm PCR và trong cả các liều vaccine, chúng đều có chức năng thoại giọng nói truyền vào hộp sọ, chức năng thần giao cách cảm tổng hợp. Vì vậy, bất kỳ đối tượng nào cũng có thể được trò chuyện theo ý muốn và được hướng dẫn, có lẽ là như một MK Ultra. Hoặc đơn giản là chỉ để khiến họ phát điên. Vô số khả năng sử dụng công nghệ này cho Cabal.

Những vi mạch đó sẽ cho họ được kiểm soát nhân loại hoàn toàn, biến họ trở thành các cyborg – sinh vật cơ khí, hoặc robot sinh học. Mọi người sẽ nghĩ rằng bất kì điều gì mà họ đang làm là bởi vì suy nghĩ của chính họ khi nó được cài vào trong não họ bằng công nghệ microchip và smart dust.

Họ sẽ không thể phản kháng. Và họ sẽ vui vẻ khi không phản kháng. Họ sẽ nghĩ rằng điều đó xảy ra vì chính họ đã quyết định nó.

Gosia: Có phải người Maitré đã luôn ở xung quanh Trái Đất và lợi dụng con người không?

Yazhi: Thật khó để xác định kể từ khi họ đến Trái Đất theo thời gian tuyến tính, nhưng chúng tôi khá chắc chắn rằng nó chỉ mới xảy ra gần đây. Chỉ trong khoảng vài ngàn năm, có lẽ lâu hơn, nhưng không lâu đâu.

Nhưng vì tôi đã nói bên trên, những con chip đó trông giống như do con người tạo ra. Dù ở mức độ cơ bản, những gì tôi đã đề cập bên trên chỉ là công nghệ cổ xưa đối với chúng tôi. Vì vậy nó chỉ đi đến bàn tay con người. Hoặc có kẻ nào đó thực sự thông minh đang cố tình làm cho chúng tôi nghĩ như vậy.

Những con chip hạt gạo chỉ là cấp độ con người. Mọi người đều biết đến chúng. Nhưng smart dust- bụi thông minh và công nghệ nano thuộc hàng top bí mật, xa khỏi tầm hiểu biết của số đông. Vâng nó vẫn chỉ là cấp độ con người, chỉ bị che giấu khỏi dân chúng mà thôi.

Smart dust- bụi thông minh và nano bot đều là công nghệ cũ kĩ với chúng tôi, vì chúng tôi không còn cần bất cứ thiết bị vật lý nào để thâm nhập vào trong một cơ thể để thực hiện bất kì điều gì. Chúng tôi có thể thực hiện tất cả mọi thứ bằng cách sử dụng sự thu phóng và kiểm soát tần số. Điều đó vượt khỏi trình độ công nghệ của con người.

Gosia: Thế thì tại sao người Maitre lại không làm luôn cả điều đó? Họ không có công nghệ đó sao?

Yazhi: Chúng tôi không thấy họ sở hữu công nghệ đặc biệt tiên tiến nào. Về cơ bản, chỉ ở mức tiến bộ như những người Zeta Gray nhỏ bé mà thôi.

Gosia: Ok, cảm ơn bạn Yazhi.

Yazhi: Rất hân hạnh, còn nhiều thứ để nói, như mọi khi.